

44 ปี มูลนิธิเด็กโสสะฯ จัดงาน “ครอบครัว คือ ชีวิต”

ชูประเด็น “ความเป็นพี่เป็นน้อง” Loving Brothers & Sisters

หลังจากที่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับรางวัล
องค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 (Thailand NGO Awards 2014) ซึ่ง
เป็นอีกหนึ่งกำลังใจของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ในการขับเคลื่อนดำเนินงานเพื่อให้เด็กๆ ที่สูญเสียการเลี้ยงดูจาก
บิดามารดาและญาติมิตรกลับมามีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งโดยมีแม่โสสะที่ให้การดูแลด้วยความรักความ
อบอุ่นและเติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้านที่พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

โดยงานประจำปี “ครอบครัว คือ ชีวิต” ที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ หรือ SOS Children's
Villages Thailand จะจัดขึ้นในช่วงวันครอบครัวสากล (UN International Day of Families) พร้อมกับ
ประเทศสมาชิกขององค์กรเอสไอเอสสากล (SOS Children's Villages International) ในอีก 134 ประเทศ
ทั่วโลก เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว ในปีนี้นอกจากการให้ความสำคัญกับคุณแม่โส
สะแล้ว ทางมูลนิธิเด็กโสสะฯ ยังเน้นอีกข้อสำคัญที่สร้างความสมบูรณ์ให้กับครอบครัวทดแทนถาวรมา
ตลอดนั่นคือ “ความเป็นพี่เป็นน้อง”

โดย นายธนา เตรัตนชัย เลขาธิการและกรรมการอำนวยการ มูลนิธิเด็กโสสะ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้กล่าวถึงรายละเอียดในงานครั้งนี้ว่า

“วันครอบครัวสากล ในทุกๆ ปีเราพยายามเน้นความจริงที่ว่าเด็กทุกคนควรได้
เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและครอบครัวเป็นที่ที่ดีที่สุด เพื่อให้เด็กๆ ได้เติบโตขึ้นเป็นคน
ที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการดูแลเด็กโสสะฯ จึงแตกต่างจากที่อื่นๆ โดยส่วนตัว ผมเชื่อว่าเราได้สร้าง
ความมหัศจรรย์ของความรักให้เกิดขึ้นที่นี่ เรามีคุณแม่โสสะที่ดูแลลูกๆ 10 กว่าคนที่ไม่ใช่ลูกจริงๆ ของ
เธอเลยและในบ้านหลังเดียวกัน เด็กๆ ซึ่งต่างที่มาเมื่อได้เข้ามาอยู่ภายในบ้านหลังเดียวกัน ก็ได้สร้างสาย
สัมพันธ์ของความรัก ความผูกพันจนเป็นครอบครัวใหม่ขึ้นมาประกอบกับการสนับสนุนของมูลนิธิ
เด็กโสสะฯ ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพ พึ่งพาตัวเอง
ได้ รวมทั้งอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันมีเด็กประมาณ 700 คนในการเลี้ยงดูของ
ครอบครัวโสสะ 60 ครอบครัวใน 5 หมู่บ้านทั่วประเทศไทย บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา,

หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต ครอบครัวทดแทนถาวรรูปแบบนี้ได้ส่งคนคุณภาพมากมายจากมูลนิธิเด็กโสสะฯ กลับสู่สังคมแล้วกว่า 500 คน”

ในงานนี้ยังมีนักแสดงสาว **แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์** ที่ถูกเชื้อเชิญให้เป็นที่สาวคนแรกของครอบครัวโสสะ ซึ่งสาวแพนก็คุยถึงถึงประสบการณ์เข้าไปเป็นที่สาวของน้องโสสะในครั้งนี้ว่า

“ ตอนแรกนึกภาพไม่ออกค่ะ พอได้เข้ามาเห็นก็รู้สึกที่นี้เค้าพิเศษ เขามีการดูแลกันแบบครอบครัวทดแทนถาวร ซึ่งเป็นการดูแลเด็กอย่างแท้จริง ที่แปลกก็คือมีคุณแม่ที่ประจำแต่ละบ้านจริงๆ แล้วแม่เค้าอายุ 365 วันนะค่ะ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือใครที่แวะเวียนกันเข้ามาดู น้องๆ ในบ้านก็เยอะมาก ตอนแรกคิดว่าแม่หนึ่งต่อลูก 2 หรือเปล่า นี่หนึ่งต่อ 12 คน เป็นการเสียสละและต้องทำด้วยใจรักมากจริงๆ นะค่ะ แต่เป็นเหมือนครอบครัวที่อบอุ่นมากๆ เขาเติมเต็มซึ่งกันและกัน คือพี่น้องอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนจัดระเบียบในบ้านนั่นเอง ซึ่งก็เป็นไปด้วยดี ถามว่ามีทะเลาะไหม คุณแม่ก็บอกมีเป็นปกติแต่ว่าเขาก็จะอยู่กันได้ น้องตัวเล็กๆ ก็จะไม่แพรวพราวหน่อย เวลาอยู่กับเค้าก็ต้องมีลูกล่อลูกชนนินดาก็จะไม่ชนมาก น่ารัก มีเสน่ห์มาก ส่วนพี่ที่โตหน่อยก็จะเหมือนเป็นที่จริง ๆ ที่ดูแลน้องทุกอย่าง สามารถแบ่งเบาภาระของแม่ได้มากเลยคะ”

ร่วมเป็น “พี่ชาย พี่สาว” ให้กับน้องๆ ในครอบครัวโสสะ ได้โดยการร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนให้ “น้องชาย น้องสาว” ได้เติบโตขึ้นในครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ง ผู้สนใจ สามารถเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่ www.sosthailand.org หรือ Facebook: www.facebook.com/SOSThailand หรือ โทร . 02-380-1177

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

นางสาวกมลภัทร ริกากรณ์ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส)

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โทรศัพท์: 02-3801177 ต่อ 114 แฟกซ์ : 02-7555576

อีเมลล์: kamonpat.rikakorn@sos-thailand.org

เว็บไซต์ www.sosthailand.org